

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 36.93 อ่อนค่าหลังบอนด์ยีลด์หนุนดอลลาร์แข็งค่า มีโอกาสแตะ 37.01

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (10 มิ.ย. 2567)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เช้านี้เงินบาทเปิดตลาดที่ระดับ 36.93 บาท/ดอลลาร์ ปรับตัวอ่อนค่าจากปิดตลาดเมื่อเย็นวันศุกร์ที่ระดับ 36.51 บาท/ดอลลาร์ เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับค่าเงินภูมิภาคและตลาดโลก เนื่องจากดอลลาร์แข็งค่าเมื่อเทียบกับทุกสกุลเงินหลัก ตามบอนด์ยีลด์ที่ปรับตัวสูงขึ้น จากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (Non-farm Payroll) ที่ประกาศออกมาสูงกว่าตลาดคาดการณ์ไว้มาก

ขณะที่ราคาทองในตลาดโลกร่วงลงมากถึง 70 ดอลลาร์/ออนซ์ อาจส่งผลให้มีกระแสเงินทุนต่างประเทศ (Flow) ไหลออกจากการนำเข้าทอง

"บาทอ่อนค่าจากเมื่อเย็นวันศุกร์ไปกว่า 40 สตางค์ เนื่องจากดอลลาร์แข็งค่าตามบอนด์ยีลด์หลังตัวเลขจ้างงานฯ ออกมาดีเกินคาด" นักบริหารเงิน กล่าว

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 36.80 - 37.10 บาท/ดอลลาร์

*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยน อยู่ที่ระดับ 156.85 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวันศุกร์ที่ระดับ 155.71 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.0774 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวันศุกร์ที่ระดับ 1.0895 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถูวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.อยู่ที่ระดับ 36.384 บาท/ดอลลาร์

-“เอกชน” มองปัจจัยเสี่ยงครึ่งปีหลัง กังวลการเมืองกระทบความเชื่อมั่น “ดับบลิวเอชเอ-หอการค้า” ชี้นักลงทุนเร่งถนอมเสถียรภาพการเมือง

-“พาณิชย์” เตรียมแผนผลักดันส่งออกไทยครึ่งปีหลัง จัด 7 กลยุทธ์ โหม 50 กิจกรรม เดินสายเปิดตลาด มุ่งเจาะเมืองรอง บันกระแสปลุกซอฟต์แวร์ พาวเวอร์ ดิง อินฟลูเอนเซอร์ เสริมทัพฟรีเซ็นต์สินค้าไทย บักรงโปรโมटरร้านอาหาร Thai SELECT

-รมว.คมนาคม รับลูก “นายกฯ” สั่งหน่วยงานคมนาคมจัดทำแผนรองรับนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น ด้านทอท.เตรียมแผนรับเที่ยวบิน-เครื่องบินเพิ่มให้เพียงพอต่อผู้โดยสาร คาด มิ.ย.-พ.ย.67 มีผู้โดยสารเข้าออก 6 สนามบิน รวม 60.3 ล้านคน

-ผลสำรวจล่าสุดจากบลูมเบิร์ก มาร์เก็ตส์ ไลฟ์ พัลส์ (Bloomberg Markets Live Pulse) เผยให้เห็นว่า หากพรรคแรงงานชนะการเลือกตั้งของอังกฤษในเดือนหน้าจะถือเป็นสัญญาณบวกต่อเงินปอนด์ แต่ไม่น่าจะสามารถฟื้นฟูความเสียหายจากการเบร็กซิต (Brexit) ได้

-ประธานาธิบดีฝรั่งเศส ประกาศยุบสภาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (9 มิ.ย.) พร้อมเดินหน้าเลือกตั้งใหม่ หลังจากพรรคพันธมิตรสายกลางของเขาพ่ายแพ้ให้กับพรรคเนชั่นแนลแรลลี (National Rally) ฝ่ายขวาจัดในการเลือกตั้งรัฐสภายุโรป

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

-กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเปิดเผยข้อมูลในวันนี้ (10 มิ.ย.) ว่า ญี่ปุ่นมียอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดอยู่ที่ 2.05 ล้านล้านเยน (1.31 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในเดือนเม.ย. 2567

-กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ (7 มิ.ย.) ว่า ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 272,000 ตำแหน่งในเดือนพ.ค. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 185,000 ตำแหน่ง และอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 4.0% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนม.ค. 2565 และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 3.9%

-ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันศุกร์ (7 มิ.ย.) หลังข้อมูลบ่งชี้ว่า การจ้างงานในสหรัฐเพิ่มขึ้นเกินคาดในเดือนพ.ค. ซึ่งบ่งชี้ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจเลื่อนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี

-FedWatch ของ CME บ่งชี้ว่า บรรดาเทรดเดอร์คาดการณ์ในขณะนี้ว่า มีโอกาส 56% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในเดือนก.ย.

-บรรดานักลงทุนจะจับตาการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐในสัปดาห์หน้า และการประชุมนโยบายการเงินเป็นเวลา 2 วันของเฟดในวันที่ 11-12 มิ.ย.นี้

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้